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4.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
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6. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

             ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ส ารวจผู้มาประชุม เมื่อพิจารณาว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                 1.1.1  การจัดงาน"สงกรานต์ มรอ.66"  

                                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนดจัดงาน “สงกรานต์ มรอ.” ประจ าปี 
2566  ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566   เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 14.30 น.  ประกอบด้วย กิจกรรม
ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัย   พิธีท าบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์   
กิจกรรมประกวดลาบและส้มต าลีลา  การจัดอาหารกลางวันรับประทานร่วมกัน และพิธีรดน้ าด าหัวขอพรจาก
คณาจารย์ผู้อาวุโส   จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย   

       1.1.2  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์  

                             ด้วยสภาการพยาบาลได้มีหนังสือแจ้งผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการรับรอง
สถาบัน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องไปยัง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
ออกประกาศการจัดตั้งคณะในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป   โดยสภาการพยาบาลได้อนุญาตให้คณะพยาบาล
ศาสตร์สามารถรับสมัครนักศึกษาได้ปีการศึกษาละ  80 คน ตามสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 1 : 8   
และมหาวิทยาลัยได้เริ่มประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2566 รอบที่ 3 แล้ว  
                            ทั้งนี้  อธิการบดีแจ้งข้อห่วงใย และขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ได้พิจารณาด าเนินการใน
เรื่องอัตราส่วนของอาจารย์พยาบาลที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขา ตามที่สภาการพยาบาลได้ให้ข้อคิดเห็นไว้   และ
ขอให้มีการจัดท าแผนบุคลากร  ในการรับสมัครอาจารย์พยาบาล ในปี พ.ศ. 2566-2569 ให้ชัดเจน 
เนื่องจากปัจจุบันความต้องการอาจารย์พยาบาลทั่วประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น  
 

ที่ประชุม  รับทราบ   

        วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                  1.2.1 การรายงานการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในการก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพเพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา   

                   ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้ นางสุกัญญา  มาประกอบ  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
สังกัดกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพ เพ่ือรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร นั้น 
         ในการนี้  นางสุกัญญา  มาประกอบ  นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ได้เข้าร่วมประชุม
และรับฟังรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  จึงได้จัดท าเอกสารรายงานสรุปรายละเอียดในประเด็นส าคัญต่าง ๆ  น าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

    (เอกสารแนบอ้างอิง  หนังสือที่ กบศ.154/2566   ลงวันที่  22  มีนาคม 2566) 
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                ทั้งนี้ นางสุกัญญา มาประกอบ ได้อธิบายสรุปเนื้อหาในส่วนส าคัญรายงานต่อที่ประชุมรับทราบ
พอสังเขป  ดังนี้ 

1) ให้อิสระในการจัดท าหลักสูตรโดยไม่บังคับให้ท า มคอ.1  (ยกเลิก มคอ.1) แตม่หาวิทยาลัย 
จะต้องท ามาตรฐานหลักสูตรที่สามารถวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องสามารถ
ท างานไดจ้ริง     

2) กรณีท่ีมีการรวมหลักสูตร ควรจะต้องสามารถให้เหตุผลที่ชัดเจนว่าต้องรวมเพราะเหตุใด  
เกิดประโยชน์ต่อบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตอย่างไร  ไม่ควรอ้างเพียงว่าศักยภาพในหลักสูตรไม่พอ  

3) การท า PLO ควรท าแยกตามรายวิชา ที่ต้องตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ได้  
4) ในการตรวจสอบหลักสูตร หลักสูตรที่ส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  โดยเมื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องส่ง สป.อว. เป็นเล่ม
เอกสาร  ภายใน 30 วัน  ควบคู่ไปกับการกรอกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรในระบบ CHECO ซึ่งเวลาที่ใช้ใน
การตรวจสอบของ สป.อว. ก าหนดไว้  120 วัน รวมแล้วที่ สป.อว.จะมีเวลาในตรวจสอบหลักสูตร 5 เดือน  
และหากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไขจะส่งคืนภายใน 30 วัน และมหาวิทยาลัยจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด   ส่วนในระบบ CHECO หากมีการรับรองหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจึงจะสามารถท าเรื่อง
กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ได้  แต่ทั้งนี้ หากหลักสูตรไดร้ับการอนุมัติจาก สป.อว. แล้ว และได้จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต่าง ๆ แล้ว แต่ระบบ CHECO ยังไม่อนุมัติ นักศึกษาก็จะยังกู้ กยศ. ไม่ได้ทั้งปี  

5) มีการกรอกข้อมูลเพิ่มในระบบ GotoUni  ซึ่งเป็นการกรอกข้อมูลหลักสูตรที่ประกาศรับสมัคร  
ตรง  การกรอกข้อมูลจะคล้ายกับระบบ TCAS   ทุกมหาวิทยาลัยที่รับตรงจะต้องกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าไปใน
ระบบนีด้้วย  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูหลักสูตรได้ทุกมหาวิทยาลัย  

6) งานหลักสูตรและแผนการเรียนจะท าการปรับปรุงรูปแบบการท ากรอบแนวคิด (Concept  
Paper)  เพื่อให้รองรับกับการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรที่จะปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2568 ต่อไป 

7) หลักสูตรที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567  ต้องด าเนินการ 
เพ่ือให้หลักสูตรผ่านการอนุมัติในระดับมหาวิทยาลัยช้าสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2566  เพ่ือเผื่อเวลา
ส าหรับการตรวจสอบหลักสูตรของ สป.อว.  (ภายใน 5 เดือน) และทุกหลักสูตรที่น าเสนอควรจะต้องได้รับการ
อนุมัติรับรองหลักสูตรจาก สป.อว. ภายในเดือนมีนาคม 2567    
                ทั้งนี้หลังจากหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สป.อว. แล้ว จะมีคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนิน 
การจัดการศึกษาและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาเข้ามาตรวจประเมินติดตามผลกับหลักสูตร ภายใน 2 
ปี ว่ามีการท าตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดหรือไม่ หากไม่ได้ท าตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  หรือไม่ได้
มีการแก้ไขปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่  สป.อว. เสนอ หลักสูตรนั้นก็จะถือว่า ตก ไม่ผ่านการประเมิน  
  

ข้อสังเกต 
        1)  การก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
ก าหนด  ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่บันทึกลงในระบบ CHECO อาจจะมีผลต่อการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) ของนักศึกษาใหม่  

ข้อคิดเห็น 
1) กรณีการปรับปรุงหลักสูตร และไม่น าเสนอหลักสูตรให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด ควรมีผลต่อการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  และการท าหลักสูตรควรต้องก าหนดให้มีการท า
แผนการตลาดประกอบด้วย เพราะบางหลักสูตรจัดท าแล้วไม่มีผู้มาสมัครเรียน  
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2) กรณีการเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้มีการพูดคุยหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สป.อว.  
ที่มาเป็นวิทยากรให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ เกี่ยวกับด าเนินการรับทราบหลักสูตรของ สป.อว.  ว่าได้ก าหนด
Timeline การน าเสนอหลักสูตรตามเกณฑ์เดิม  หากผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพแล้ว จะเสนอเข้า 
สป.อว. โดยไม่ต้องเข้ากระบวนการ 120 วัน ซึ่งได้มีการยืนยันกันเรียบร้อยแล้ว  แต่ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาที่จะ
ยื่นกู้ กยศ.ได้ มหาวิทยาลัยจะต้องรับทราบผลการรับรองหลักสูตรภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เท่านั้น  จึง
ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยติดตามผลการรับทราบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ว่าจะไม่มีการแก้ไขหลักสูตรแล้วหรือไม่ 
เพ่ือที่หลักสูตรจะได้ผ่านการรับรองภายในเวลาที่ก าหนด และนักศึกษาจะสามารถท าเรื่องกู้ยืมเงินเพ่ือการ
การศึกษาได้ตามท่ีประชาสัมพันธ์ไว้กับนักศึกษา  
 

  อธิการบดีได้ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1) มหาวิทยาลัยอาจจะต้องมีการพิจารณาทบทวนระบบการรับสมัครนักศึกษา  ว่าจะใช้วิธีการรับ 

สมัครตรงของมหาวิทยาลัย หรือจะประกาศรับสมัครผ่านระบบ TCAS  และจะขอให้คณะอนุกรรมการบริหาร 
งานวิชาการน าไปพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกันว่าจะมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร  และควรจะใช้วิธีการรับสมัครแบบใด  
            2)  กรณีการปรับปรุงหลักสูตรน าร่อง 10 หลักสูตร  ควรมีต้องตรวจสอบ  PLO และ CLO  ว่าจะ
ตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตรงความต้องการของผู้ประกอบการหรือไม่   เนื่องจากการก าหนด 
Learning Outcomes จะต้องมาจากผู้ประกอบการเป็นหลัก   กรณีที่มีการรวมหลักสูตรของคณะครุศาสตร์  
และจะมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเหลือกประจ าสาขาวิชาเอกละ 3 คน  จะต้องมีการจัดประชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์  และทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากพูดคุยหารือกับเลขาธิการคุรุสภาผ่านวิดีโอคอล  โดยให้มีอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางด าเนินการให้
พร้อมส าหรับรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามระบบและเกณฑ์การประเมินจากคุรุสภาต่อไป  

 3) ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใด ๆ จะต้องใช้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตร 
มีการรวบรวมข้อมูลมาเป็นข้อมูลประกอบ และจะขึ้นอยู่กับคณะซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษา  ประธานหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่ามีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรเพื่อรับลูกค้ากลุ่มใด   เนื่องจากการลงนาม
เสนอหลักสูตรมาจากคณบดี หากหลักสูตรเห็นว่าหลักสูตรยังไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายในตลาด ควรจะต้องระงับในชั้นการน าเสนอเล่มรายละเอียดหลักสูตร และให้มีการพิจารณา
ทบทวนให้เหมาะสม  เนื่องจากหากเรื่องน าเสนอถึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการจะถือว่าคณะให้
ความเห็นชอบมาแล้ว จะต้องด าเนินการต่อตามที่เสนอมา   กรณีท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และรับ
นักศึกษาไปแล้ว แต่ภายหลังหลักสูตรยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ สป.อว.ก าหนด   และมีโอกาสที่หลักสูตรจะไม่ผ่าน
ในระบบ CHECO  ซึ่งจะท าให้นักศึกษาไม่ได้รับคุณวุฒิที่ถูกต้อง  มหาวิทยาลัยอาจจะต้องพิจารณาระงับการ
เปิดหลักสูตร 

4) หลักสูตรที่จะปรับปรุงเพื่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567  จะต้องด าเนินการเพ่ือเสนอ 
หลักสูตรให้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้เท่านั้น กรณีที่ไม่
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 จะไม่อนุญาตให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2567  

5) กรณีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566  และจะต้องกู้ยืมเงิน 
จากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ขอมอบให้กองบริการการศึกษาติดตามประสานกับ สป.อว.  และกอง
พัฒนานักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการเพ่ือเอ้ือให้นักศึกษาใหม่ สามารถที่จะกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ 
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   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เสนอข้อคิดเห็น และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้           

1) ขณะนี้ได้จัดท าโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop  ให้กับผู้รับผิดชอบในการจัดท า 
หลักสูตรที่จะปรับปรุงเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2567  และ 2568  ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่  5  ข้อ  การท า OBE 
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่  มีเกณฑ์ที่เป็นรายละเอียดจ านวนมาก และต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์จะเกิดปัญหาในการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาในปีการศึกษา 2567  ได้      

2) ขณะนี้ สป.อว. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาใน 
หลักสูตรการศึกษา  ว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามหลักการพ้ืนฐาน 5 ประการ หรือไม่  จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัย
ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการบริหารวิชาการมา เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ OBE   ก่อน
น าเสนอ สป.อว.  เพ่ือช่วยชี้แนะ ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และร่วมกันก าหนดทิศทางในการจัดท า
รายละเอียดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่   โดยให้มีอ านาจในการเรียกขอข้อมูล เอกสารประกอบที่
เห็นสมควรเพ่ิมเติมได้ และร่วมกันวางเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ AUN QA    

3) ในเรื่องของระบบการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS  จะประสานกับฝ่ายเลขานุการของ 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ทปอ.) เพ่ือขอรับทราบแนวโน้ม และทิศทางของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกับระบบ TCAS  จะเป็นอย่างไร  และจะน าข้อมูลมาพิจารณาก าหนดระบบในการรับสมัครนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่อไป   
 

ที่ประชุม  รับทราบ  

 วาระท่ี 1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี    - 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 3/2566  

                           ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2566  จ านวน 15 หน้า เรียบร้อยแล้ว
และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วยแล้ว  สรุปผลเป็นดังนี้  

    - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดย 
ไมมี่การแก้ไข จ านวน 8 ราย  

         - คณะกรรมการบริหารงานวิชาการรับรองรายงานการประชุม  โดยไม่ส่งแบบตอบรับ  
จ านวน 5 ราย  

        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  3/2566  เมื่อวันที่ 15  
                  มีนาคม 2566  โดยไม่มีการแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานวิชาการ   

          วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
                               จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีผ่านมา  ฝ่ายเลขานุการได้ติดตาม
การด าเนินการตามมติที่ประชุมในวาระต่าง ๆ  ซึ่งยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการจากมติการประชุ มครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2565  และการด าเนินการตามมติการประชุม ครั้งที่  2/2566 เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์  2566  จึงสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือรับทราบ ดังนี้   
 

วาระ
ที่ 

เรื่อง  มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

การประชมุครั้งท่ี 6/2565  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  
4.2 การพิจารณาปรับปรุง

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเกบ็
จากนักศึกษาที่มาขอรับบริการ 
 

   มอบกองบริการการศึกษาจัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารที่ก าหนดเพิ่มเติม เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบในการน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั และคณะ 
กรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา เมื่อทราบผล
แล้วจึงน าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างการน าเสนอ
เรื่องเข้าที่ประชุมคณะ 
กรรมการกลั่นกรอง
ข้อบังคับ ระเบียบฯ   

การประชมุครั้งท่ี 2/2566  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566  
4.6 การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง 

ผลการเรยีนรายวิชาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย  
ฉัตรชัยเดช 

   -ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม เพื่อน าไป
ด าเนินการตามขั้นตอนใหเ้รียบร้อยในระดับคณะ
ก่อน  

คณะด าเนินการ
เรียบร้อยแล้วและบรรจุ

ในวาระการประชุม
คณะกรรมการ

บริหารงานวิชาการ  
ครั้งท่ี 4/2566  

วาระที่ 4.5 
 

ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

          วาระท่ี 4.1  การพิจารณาแผนการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 

                           ดว้ยงานหลักสูตรและแผนการเรียน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการเรียนนักศึกษาภาคปกติ  
ปีการศึกษา  2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอน าเสนอแผนการเรียนนักศึกษาภาคปกติ  จ านวน 59 
หลักสูตร  (ยังไม่ได้รวมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์)  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา
อนุมัติเห็นชอบ  จากนั้นจะได้น าไปจัดท าตารางเรียนตารางสอน และจัดอาจารย์ผู้สอนตามล าดับต่อไป  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

   (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่  กบศ.182/2566  ลงวันที่ 7 เมษายน 2566) 
 
 
 
 



   ๗ 

 

ข้อสังเกต  
1) กรณหีลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  แต่ไม่ได้ระบุไว้ในเล่มหลักสูตรอาจจะมี 

ผลต่อนักศึกษาที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรที่มีการระบุว่ามีการจัดการเรียนการ
สอนภาคฤดูร้อนไว้ในเล่มหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะสามารถได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าวได ้ 
เนื่องจาก กยศ. จะพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเล่ม มคอ. 2  หากจัดแผนการเรียน
แตกต่างจาก มคอ.2 ก็อาจท าให้นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ได้  

2) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อจัดแผนการเรียน 
เรียนแล้ว ที่มีจ านวนรายวิชา และหน่วยกิตเกินจากจ านวนที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตรมาอีก 3 หน่วยกิต  จึงควรมี
การตรวจสอบทบทวนอีกครั้ง  เนื่องจากในเล่มหลักสูตรก าหนดไว้ 128  หน่วยกิต  ซึ่งหากนักศึกษาเรียนครบ 
128 หน่วยกิตแล้ว แต่ยังไม่สามารถขอส าเร็จการศึกษาได้  เหตุเพราะยังเรียนไม่ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่
หลักสูตรระบุในแผนการเรียน คือ 131 หน่วยกิต  ก็อาจท าให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนทางกฎหมายตามมาได้  

3) กรณีหลักสูตรที่รับนักศึกษาเทียบโอน (หลักสูตร 4 ปี)  และนักศึกษามีการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ต่อเนื่องจากระดับ ปวส.  ปกติจะสามารถท าเรื่องกู้ยืมเงินต่อเนื่องได้อีก 2 ปี (6 
ภาคเรียน)   แต่เนื่องจากในเล่มหลักสูตรไม่ได้ระบุว่าเป็นหลักสูตรเทียบโอน และบางหลักสูตรไม่ได้ระบุการ
เรียนในภาคฤดูร้อนไว้ หรือบางหลักสูตรก าหนดแผนการเรียนไว้เกิน 6 ภาคเรียน ก็จะกู้ยืมไม่ได้ทั้งหมด  ดังนั้น 
หากจะแก้ไขเพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าเรื่องกู้ยืมเงินจาก กยศ. ในภาคฤดูร้อนได้  มหาวิทยาลัยจะต้องมี
หนังสือยืนยันรับรองการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน และมีการลงนามรับรองว่าแผนการเรียนของ
หลักสูตรได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยแล้ว  แจ้งให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพิจารณาว่าจะสามารถ
ให้เบิกเงินกู้ยืมได้หรือไม่  
 

ข้อเสนอแนะ 
             อธิการบดีได้น าข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาที่เป็นทางรอดของมหาวิทยาลัย จากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมทราบและขอให้คณบดีแต่ละคณะได้น าไปคิดต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใข้เป็นแนวทางในการปรับโฉมมหาวิทยาลัย  2 เรื่อง ดังนี้   

1) การจัดท าหลักสูตร 4 ปี แบบอนุปริญญา  ที่มีจ านวนหน่วยกิต 132  หน่วยกิต แต่สามารถได้รับ 
วุฒิอนุปริญญาก่อนได้ เมื่อนักศึกษาเรียนได้ครบ 72 หน่วย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าคุณวุฒิอนุปริญญาที่
ได้รับไปใช้ในการสมัครงานและท างานได้เร็วขึ้น หรือขอรับเงินเดือนในระดับอนุปริญญาได้ เพ่ือเป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ ส่วนอีก 60 หน่วยกิต นักศึกษาอาจจะไปลงเรียนในการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต หรือ
เทียบโอนอาจกลับมาเรียนต่อเพ่ือให้ได้รับปริญญาได้ในภายหลัง โดยไม่ให้เป็นการทับซ้อนกันสถาบัน
อาชีวศึกษา 

2) การจัดท าหลักสูตรที่มทีั้งวิชาเอก และวิชาโท ส าหรับเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สองได ้ 
โดยมีจ านวนหนว่ยกิตทั้งหมด 145 หน่วยกิต  เช่น เรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกช่างไฟฟ้า ก็จะมี
วิชาโท ช่างก่อสร้าง  หรือวิชาโท การตลาด หรือบริหารธุรกิจ เป็นต้น  เพื่อสามารถที่จะน าไปใช้เป็นช่องทางใน
การพัฒนาหลักสูตรของแต่ละคณะต่อไป  
 

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบการจัดท าแผนการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ตามเสนอ  
                 2.  มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบ ทบทวน 
                      จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแจ้งกองบริการการศึกษา 
                      ทราบเพ่ือน าไปใช้จัดท าตารางเรียนตารางสอน และจัดอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
 



   ๘ 

 

                 3.  มอบกองบริการการศึกษา ประสานกับกองพัฒนานักศึกษา  เพ่ือท าหนังสือแจ้งยืนยันการ 
                      จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนของหลักสูตรต่าง ๆ  เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 
                      สามารถเบิกเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในภาคเรียนฤดูร้อนได้   
                      โดยเฉพาะนักศึกษาเทียบโอน  

            วาระที่  4.2  การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564   

                               ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สังกัดคณะครุศาสตร์  ขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  (เข้าปีการศึกษา 2564)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในการเรียนวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ได้อย่าง
เหมาะสม 
              ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จึงขอเปลี่ยนแปลง
แผนการเรียนดังนี้  
 

แผนการเรียนเดิม  
 

ภาคเรียนที ่ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

2/2566 วิชาเอก 5154103 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 3(2-2-5) 
2/2567 วิชาเอก 5002201 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

 

 
 แผนการเรียนใหม่  
 

ภาคเรียนที ่ กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

2/2566 วิชาเอก 5002201 หลักการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
2/2567 วิชาเอก 5154103 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 3(2-2-5) 

 

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ กษ 0479/2566  ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                  ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564 ในปีการศึกษา 2566 และ 2567 ตามเสนอ  
                  เนื่องจากเป็นการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม        

          วาระท่ี 4.3  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสตูรบัญชีบัณฑิต ส าหรับ
นักศึกษาเทียบโอน ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564  และเข้าปีการศึกษา 2565 

                 ด้วยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต   สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ได้จัดท าแผนการเรียนส าหรับ
นักศึกษา เข้าปีการศึกษา 2564 (เทียบโอน) และปีการศึกษา 2564 (เทียบโอน) และได้เสนอแผนการเรียน
ต่อกองบริการการศึกษาไปแล้วนั้น กองบริการการศึกษาได้จัดท าแผนการเรียนกลับมายังคณะเพ่ือให้หลักสูตร
ท าการตรวจสอบความถูกต้อง แต่เนื่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบรายวิชา



   ๙ 

 

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการบัญชี 2 ของนักศึกษาปีการศึกษา 2564 (เทียบโอน) และนักศึกษาปี
การศึกษา 2565 (เทียบโอน)  

       ทั้งนี้  ส่งผลให้นักศึกษาปีการศึกษา 2564 (เทียบโอน) ที่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 
3524804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 2   ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จึงไม่ปรากฏราวิชา
ดังกล่าว เนื่องจากตามแผนการเรียนที่ผ่านการอนุมัติ ระบุเป็นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้  แต่อย่างไรก็ตาม ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565  นักศึกษาได้มี
การขออนุญาตฝึกประการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ และสถานประกอบการได้ตอบรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

                           ในการนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ดังนี้  
แผนการเรียนเดิม  
 

นักศึกษาเข้า
ปีการศึกษา  

ภาคเรียน
ที ่

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

2564 
(เทียบโอน) 

1/2566 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3524804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ทางการบัญชี 2 

3(0-18-0) 

2565 
(เทียบโอน) 

1/2567 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3524804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ทางการบัญชี 2 

3(0-18-0) 

 
 

แผนการเรียนใหม่  
 

นักศึกษาเข้า
ปีการศึกษา  

ภาคเรียน
ที ่

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

2564 
(เทียบโอน) 

3/2565 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3524804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ทางการบัญชี 2 

3(0-18-0) 

2565 
(เทียบโอน) 

3/2566 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3524804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ทางการบัญชี 2 

3(0-18-0) 

 

                  อนึ่ง  เนื่องจากแผนการเรียนเดิมที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะยังคงส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564 (เทียบโอน) ที่ลงทะเบียนเรียนจ านวน 102 คน ที่ต้องยื่นค าร้องขอเพ่ิม-ถอน
รายวิชาเพ่ือให้สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการเพิ่ม-ถอนรายวิชา คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ตามประกาศปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565  ซึ่งท าให้นักศึกษาจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดของ
แผนการเรียนเดิม  ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิม-ถอน รายวิชา
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา  โดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแจ้งว่าจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้อีก  และ
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ิมทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

           (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ วจ 0299/2566  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566) 
 
  



   ๑๐ 

 

ข้อสังเกต   
1) ในการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาจบการศึกษาได้เร็วขึ้น ถือเป็นประโยชน์ของ 

นักศึกษาที่คณะกรรมการบริหารงานวิชาการสามารถที่จะพิจารณาอนุมัติให้ได้  แต่การพิจารณายกเว้น
ค่าธรรมเนียมไม่อยู่ ในฐานอ านาจของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ จึงควรท าเรื่องการขอยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแยกเสนอต่างหาก เพ่ือน าเสนออธิการบดีพิจารณา  หรือคณะกรรมการทีม่ีอ านาจในการพิจารณา
ต่อไป 

2) ในการจัดท าแผนการเรียน ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรมีการตรวจสอบ 
การจัดท าแผนการเรียนให้สอดคล้องกับการลงทะเบียน และไม่ควรให้เกิดความผิดพลาดในการจัดท าแผนการ
ศึกษา เนื่องจากจะมีผลให้นักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ
นักศึกษา 

3) การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน ควรด าเนินการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  

มติที่ประชุม   1.  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการ 
                       ศึกษา 2564 และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565  ในภาคเรียนที่ 3/2565 และภาค 
                       เรียนที่ 3/2566 ตามเสนอ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา         
                  2.  กรณีการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเพ่ิม-ถอนรายวิชา มอบคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
                       ประสานผู้เกี่ยวข้องท าบันทึกแยกเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยให้มีการระบขุ้อมูล 
                       ความผิดพลาด และ Timeline ในการด าเนินการที่ผ่านมาประกอบเป็นข้อมูลให้ครบถ้วน  
                       ชัดเจน    

     วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการขออนุญาตส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ล่าช้า  

                              ด้วยอาจารย์สุทธิพันธุ์  แดงใจ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขออนุญาตส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
ล่าช้า เนื่องจากในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรได้เปิดสอนรายวิชา 4514901 สหกิจศึกษา
ทางอาหารและโภชนาการ มีนักศึกษา จ านวน 10 คน ออกปฏิบัติงานภาคสนามสหกิจศึกษาทางอาหารและ
โภชนาการ โดยมีก าหนดระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 21 กรกฎาคม 2566 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย  จังหวัด
ชลบุรี (พัทยา) และจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งช่วงวัน เวลาดังกล่าวจะเลยก าหนดการส่งผลการเรียนในภาคเรียนที่ 3 ปี
การศึกษา 2565 ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย  
                           ในการนี้ หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จึงขออนุญาตส่งผลการเรียนภาค
เรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ล่าช้า  โดยจะขอส่งผลการเรียนภายในเดือนกรกฎาคม 2565 แก่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองบริการการศึกษา ตามล าดับต่อไป   

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ วท 616/2566  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการขอส่งผลการเรียน รายวิชา 4514901 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ  
                  ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ล่าช้าตามเสนอ  และเป็นการแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า 
                  ก่อนถึงเวลาที่ก าหนด  
 



   ๑๑ 

 

    วาระท่ี 4.5  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อ 
ชีวิตและอาชีพของผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช    

          ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0001107 
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผลการ
เรียนของนักศึกษา จ านวน 1 ราย เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อกับนักศึกษา  จึงท าให้ไม่ได้แก้ไขผล
การเรียนตามที่ตกลงไว้กับนักศึกษา  โดยได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566  

                             ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
นักศึกษาจ านวน 1 ราย ดังนี้            
     

ผลการเรียนเดิม 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64031350111 นายปรัญชัย   ชาญเชาว์  37 17 54 I 
 

ผลการเรียนแก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 64031350111 นายปรัญชัย   ชาญเชาว์  54 17 71 C+ 
 

          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร 
ประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ มส 0250/2566  ลงวันที่ 3 เมษายน  2566) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน นักศึกษาทีเ่รียนรายวิชาทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ 
                  ชีวิตและอาชีพ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
                  2565 จ านวน 1 ราย  

     วาระท่ี 4.6  การพิจารณาการปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา และปรับชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ 
และศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา หลักการส่งเสริมการเกษตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2562 

                            ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะครุศาสตร์  ขอปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา และปรับจ านวนชั่วโมงทฤษฏี  ชั่วโมงปฏิบัติ   และศึกษาด้วยตนเองของหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2562   เนื่องจากรายวิชานี้  ควรมีชั่วโมงปฏิบัติ เพ่ือให้
สามารถบูรณาการรายวิชากับงานพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และเพ่ิมโอกาสในการ
ท างานด้านการส่งเสริมการเกษตร และนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงหลังส าเร็จการศึกษา  
                            ในการนี้ คณะครุศาสตร์จึงขอปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา   และปรับจ านวนชั่วโมง
ทฤษฎี  ชั่วโมงปฏิบัติ  และศึกษาด้วยตนเอง ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) 



   ๑๒ 

 

ฉบับปี พ.ศ. 2562 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ตามหนังสือแจ้งเวียนที่ 
คศ.ว 663/2566 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้  
 

รายวิชาเดิม รายวิชาแก้ไข 

5002201    หลักการส่งเสริมการเกษตร       3(3-0-6) 
      

         ศึกษาเก่ียวกับหลักการ ความหมาย และความ 
ส าคัญของการเกษตร ปัญหาการส่งเสริมการเกษตรของ
ประเทศไทย   หน่วยงานที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร และวิธีการท าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร การประชาสัมพันธ์งานสง่เสริม การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ปัญหาและการแก้ไข  ปฏิบัติการ
เก่ียวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร การผลิตสื่อ
ทางการเกษตร  

5002201    หลักการส่งเสริมการเกษตร       3(2-2-5) 

      ความหมายและความส าคญัของการเกษตร หลักการ 
ความหมาย  ความส าคัญ วัตถปุระสงค์ เปา้หมายของการ
ส่งเสริมการเกษตร  หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร  และ
บทบาทหนา้ที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติ 
การผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริมการเกษตร  การส่งเสริม
การเกษตรในชุมชน 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
            (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอขอปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาและปรับเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติการ ) 

ข้อสังเกต   

1) ในการจัดท าวาระเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ควรน าเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตร มาจัดต่อเนื่องกับวาระการปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ฯ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หรืออาจรวมเป็นวาระเดียวกันได้  

2) การปรับจ านวนชั่วโมงทฤษฎี  ชั่วโมงปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง จะไม่กระทบต่อโครงสร้าง 
หลักสูตร แต่อาจกระทบระบบบริหารจัดการในเรื่องชั่วโมงสอนของอาจารย์ผู้สอน  

มติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ การปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชา และปรับชั่วโมงทฤษฎี ชั่วโมงปฏิบัติ และ 
                 ศึกษาด้วยตนเอง รายวิชา หลักการส่งเสริมการเกษตรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                 เกษตรศาสตร์ (4 ปี) ฉบับปี พ.ศ.2562  จากนั้นน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการตามล าดับ 

     วาระท่ี 4.7  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
ประจ าหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. 2565 

                               ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  ฉบับ พ.ศ. 2565   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  
                           ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ. 2565  จ านวน 1 ราย  ดังนี้  
 
 



   ๑๓ 

 

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 ผศ. นายพงศ์เทพ 
 จันทร์สนัเทียะ 

ปร.ด. เคมีประยุกต ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้  2559 เตรียมความพร้อม
พัฒนาหลักสตูร

ปริญญาโท 
  วท.ม. เคมีประยุกต ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2551 
  วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2546 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลง 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย์  นางอัมพวัน 
  วิริยะรัตนกลุ 

ปร.ด. เคม ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2560 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีที่ก าหนด 

  วท.ม. เคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2552 

  วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ  
                  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ฉบับปี พ.ศ.2565  จ านวน 1 ราย 
                  จากนั้นน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการตามล าดับต่อไป  

     วาระท่ี 4.8  การพิจารณาการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ตั้งแต่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน 2566  และก าหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเรียน รอบที่ 3  เป็น
วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 ความทราบแล้วนั้น   
                             เพ่ือให้การด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงได้สรุปภาพรวมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2566 รอบท่ี 3  ณ วันที่ 7 เมษายน 2566  ซึ่งมีจ านวนผู้สมัครในระบบจ านวน 776 คน ช าระ
เงินค่าสมัครแล้ว 329 คน  อยู่ระหว่างการรอช าระเงิน 447 คน  เพ่ือให้คณะ วิทยาลัย เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส าหรับเตรียมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ต่อไป  
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา หารือในเรื่องจ านวนวันใน
การจัดสอบสัมภาษณ์  และสถานที่ที่จะใช้สอบสัมภาษณ์ เพ่ือจะได้น าไปใช้ประกอบในการเตรียมด าเนินการ
ด้านอื่น ๆ ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

             (เอกสารแนบอ้างอิง  ข้อมูลสรุปจ านวนผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3) 

 

 



   ๑๔ 

 

ข้อคิดเห็น  
         1)  กระบวนการหลังจากการสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ควรมีความชัดเจนว่า
จะมีแนวทางด าเนินการที่จะก ากับ ติดตาม หรือกระบวนการจูงใจนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ให้ตัดสินใจเลือก
มารายงานตัวเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยได้  
         2)  ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจูงใจผู้ที่สอบ
ผ่านการคัดเลือกตัดสินใจเรียนต่อกับมหาวิทยาลัย เช่น  การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  การ
ขยายเวลาในการรายงานตัวนักศึกษา ประสานอ านวยความสะดวกในการขอกู้ยืม กยศ.  เป็นต้น  แต่
องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งก็จะมาจากสิ่งที่นักศึกษา ได้รับรู้จากการ
พูดคุย สัมภาษณ์ กับอาจารย์ผู้สัมภาษณ์  การได้เห็นสถานที่ สภาพแวดล้อม ของคณะ หรือหลักสูตร ซึ่งก็จะ
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ และหลักสูตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยด้วย  
        3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด คือ  “การพูดปากต่อปาก”  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ต้องมีพูดคุยกันอย่างจริงจัง ในภาพรวมพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงพัฒนา สภาพแวดล้อม  ให้
สวยงาม น่าอยู่ มีบรรยากาศความเป็นอุดมศึกษา  ความพร้อมและทันสมัยของห้องเรียน  อุปกรณ์ ห้อง 
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษารู้สึกว่ามีคุณภาพ มาตรฐานสูงกว่าโรงเรียนมัธยมที่เรียนมา  การ
ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ  ให้ทั่วถึง เท่าเทียมกัน รวมถึงวิธีการการสอนของ
อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการแก่นักศึกษา ที่รุ่นพ่ีอาจน าไปบอกต่อรุ่นน้อง และมีส่วนต่อการตัดสินใจเรียน
กับมหาวิทยาลัย    

ข้อเสนอแนะ 
1) ในการสัมภาษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นการสอบคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกของ 

มหาวิทยาลัย  จะเป็นที่สนใจของบุคคลภายนอกซึ่งจะมีความคาดหวังค่อนข้างสูงต่อเกณฑ์มาตรฐานในการ
คัดเลือกนักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายแพทย์อายุส  ภมะราภา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภา
มหาวิทยาลัย ได้มีข้อห่วงใยในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลว่า ควรมีการด าเนินการที่เป็นมาตรฐาน มี
คุณภาพ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการรับนักศึกษารุ่นต่อไป  รวมถึงควรมีการพิจารณาถึง
คุณลักษณะภายใน  จิตวิญญาณในการดูแลชีวิตคน เพ่ือให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน ความน่าเชื่อถือต่อวิชาชีพ
พยาบาล   

2) กรณีมีการการทดสอบความรู้ ทักษะในด้านการค านวณ ของผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อาจ 
ประสานขออาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นกรรมการร่วมสอบสัมภาษณ์ด้วยได้  
         3) การด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาครั้งนี้ อาจจัดวันเดียว คือ วันอังคารที่ 25 เมษายน 
2566  เนื่องจากจ านวนนักศึกษาท่ีสมัคร ใกล้เคียงกับจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครั้งที่ผ่านมา  
         4) คณบดี และรองคณบดีจากคณะ วิทยาลัย เสนอสถานที่ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ รอบท่ี 3  ดังนี้  
 

ที่ คณะ วิทยาลัย สถานที่ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ 
1 คณะครุศาสตร์ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย  
2 คณะเกษตรศาสตร์ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย  
3 วิทยาลัยนานาชาติ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย  
4 คณะวิทยาการจัดการ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร FMS   
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้น 2  อาคาร 11   
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1  อาคาร EN   
7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ    (ทุ่งกะโล่)  
8 คณะพยาบาลศาสตร์  อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  (ทุ่งกะโล่)  



   ๑๕ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ให้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2566   รอบท่ี 3   
                  ในวันที่ 25 เมษายน 2566  และก าหนดสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามที่คณะและวิทยาลัยได้ 
                 น าเสนอ 

           วาระท่ี 4.9  การพิจารณาอัตราค่าบ ารุงการศึกษา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  

                            จากการประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  ครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566  ณ  ห้องประชุม ED  202  คณะครุศาสตร์ ที่ประชุม
มีมติให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เสนออัตราค่าบ ารุงการศึกษา และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยต่อไปนั้น  

        ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย 
การบริหารและการด าเนินงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562  และประสงค์จะให้มี
การประกาศใช้ในการปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป  โรงเรียนสาธิต จึงขอเสนออัตราค่าบ ารุงการศึกษา และ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   เพ่ือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

              (เอกสารแนบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ สธ. 0057/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566)  

                        ในการนี้  คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้น าเสนอข้อมูลอัตราค่าบ ารุงการศึกษาในระดับบริบาล  
ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต  โดยมีการจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มราชภัฏภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่างรวม  5 แห่ง  พร้อมให้ข้อมูลการ
เปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถานศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ิมเติม   พร้อมทั้งได้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ซึ่ง
ได้ผ่านการท าประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว   ซึ่งจากข้อมูลภาระงานของอาจารย์ผู้สอนที่สังกัด
โรงเรียนสาธิต ตาม (ร่าง) ประกาศท่ีจัดท าเมื่อเทียบเคียงกับเกณฑจ์ านวนภาระงานของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ.  ตามกรอบที่คุรุสภาก าหนด  จะเห็นว่าภาระงานของอาจารย์ที่สังกัดโรงเรียนสาธิตจะมากกว่า
พอสมควร (มากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการเพ่ิมเติมข้อความใน (ร่าง)ประกาศ เรื่อง ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการฯ    

ในตอนท้ายของย่อหน้าที่สองว่า  “ โดยได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่   ....../2566   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566  และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ .. /2566  เมื่อวันที่......”  เพ่ิมไปด้วย 

2. ใน (ร่าง) ประกาศฯ  เรื่องภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการฯ  ข้อ 2  ที่ระบุ การ 
บังคับใช้ตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ตามช่วงเวลาที่มี 
มติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ต่อไป    



   ๑๖ 

 

3. ควรจัดท าตารางแสดงเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา กับสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพ่ิมเติมประกอบอีกส่วนหนึ่ง  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจะมีบริบทต่างกัน   และควรต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ครบถ้วน  เพ่ือจะได้ทราบค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุนที่แท้จริง  โดยอาจน าข้อมูลส่งกองนโยบายและแผน ช่วย
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่ายต่าง ๆ ให้ครอบคุลม  พร้อมทั้งน าแจ้งที่ประชุมสมาคม
ผู้ปกครองนักเรียน  และน าเสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 
การเงิน และทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพิจารณา  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามล าดับต่อไป  

4. ในการก าหนดภาระงานของอาจารย์ผุ้สอนโรงเรียนสาธิต  ได้ทราบจากผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
ว่าจะไม่ได้น าเรื่องภาระงานมาประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน   และได้ผ่านการประชาพิจารณ์จาก
อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องแล้ว  ดังนั้น  (ร่าง) ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อาจสิ้นสุดที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้  

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบการ จัดท า (ร่าง) การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต โดยให้ 
                     จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมกับสถานศึกษาในจังหวัด และประสานกับกอง 
                     นโยบายและแผนช่วยตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อมูประมาณการรายรับ 
                     รายจ่ายในดา้นต่าง ๆ ให้ครอบคลุม เพ่ือจะได้ทราบจุดคุ้มทุนที่แท้จริงเพ่ิมเติม  จากนั้นน า 
                     เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงบประมาณ           
                     การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป  
                2.  พิจารณาเห็นชอบ การจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ภาระงาน 
                     ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
                    ตามเสนอ  และน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณา 
                     ให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 

          วาระท่ี 5.1  การพิจารณาแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  
                           นางสาวสินี  กะวิ   ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ได้น าเสนอผังโมเดลแสดงแนว
ทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย ที่แสดงความเชื่อมโยงกับหลักสูตรตามระบบการศึกษา
ตามปกติ  และจากการเทียบโอนกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
Lifelong Learning  และการจัดศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งทั้งทีม่าจากศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอื่น  หรือจากการฝึกอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ  เพ่ือน าไปท าเป็นกรอบใน
การจัดท าร่างประกาศลูกต่าง ๆ รองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระบบคลัง
หน่วยกิต พ.ศ. 2565  ซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไป  
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
 
 



   ๑๗ 

 

     (เอกสารแนบอ้างอิง  1) ผังภาพแสดงการเชื่อมโยงการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย  
                 2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน 

คลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565)   
 

          ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิตที่จัดท าขึ้น ท าตามมาตรฐานที่มาจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา. จึงขอให้
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ช่วยพิจารณาว่าควรมีข้ันตอนใดเพ่ิมเติมอีกเพ่ือให้ครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่  
จากสี่ช่องทางที่เข้ามาสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะวิทยาการจัดการ ที่จะใช้มีการเทียบโอนในหลายหลักสูตร   ทั้งนี้ให้แต่ละคณะ และหลักสูตรได้พิจารณา
ศึกษารูปแบบช่องทางความเชื่อมโยงของระบบคลังหน่วยกิต เพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เพื่อรองรับและ 
จัดหารายได้ โดยมหาวิทยาลัยก าลังมีการยกร่าง ระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการด าเนินการจัด
หลักสูตร Lifelong Learning โดยจะมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น 20 : 30 : 50  โดย 20% คณะจะ
สามารถน าไปบริหารจัดการได้เอง  
 

ข้อคิดเห็น   
1. ในการจัดท าหลักสูตร Lifelong Learning แต่ละหลักสูตรจะมีการดึงรายวิชาหรือชุดวิชาที่อยู่ใน 

หลักสูตรเฉพาะคณะของตนเองมาจัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้ผู้สนใจมาสมัครเรียนนอกระบบและเก็บ
สะสมในระบบคลังหน่วยกิตแล้ว  แต่ในส่วนของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทีจ่ะก าหนดให้จะแต่ละ
หลักสูตรใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปร่วมกัน  เห็นว่าควรจะมีการออกแบบจัดท าโมดูลกลางไว้ด้วย เพื่อนักศึกษา
ทุกหลักสูตรจะสามารถมาเลือกลงเรียนนอกหลักสูตรไว้ด้วย 

2. จากผังโมเดลการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตที่น าเสนอ สามารถท่ีจะพิจารณาน าไปใช้ในเรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างอาชีพที่สองให้กับนักศึกษา   และน าไปใช้บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักศึกษา หรือผู้ที่ไม่มีเวลาที่มีระยะเวลาการเรียนที่ต่อเนื่อง ก็อาจมีการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถที่จะย้อนกลับมาเรียนรายวิชาจากระบบออนไลน์ได้  ซึ่งจะมีการน าไป
ระบุแนวทางไว้ในการจัดท ากฎหมายลูกรองรับต่อไป  

มติที่ประชุม   1.  ให้ความเห็นชอบผังโมเดลแสดงความเชื่อมโยงและแนวทางการจัดการศึกษาระบบคลัง 
                       หน่วยกิต เพ่ือใช้เตรียมจัดท ากฎหมายลูกรองรับ 
                  2.  มองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาออกแบบชุดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือใช้เป็น 
                       โมดูลกลาง ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ได้เลือกลงทะเบียนเรียน  
                  3.  มอบคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะ วิทยาลัย  ศึกษา วิเคราะห์โมเดล 
                       ความเชื่อมโยงของระบบการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต และน าไปประกอบพิจารณา 
                       ในการวางแผน และออกแบบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และจัดรูปแบบการจัดการเรียน 
                       การสอน เพ่ือเป็นทางเลือกรองรับ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   
          วาระท่ี 6.1  น าเสนอ (ร่าง) ก าหนดการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพ
ครู ตามที่คุรุสภาก าหนด   
                          อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน  คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดการ
ฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู ตามท่ีคุรุสภาก าหนด  ซึ่งจะจัดให้กับอาจารย์ผู้สอน 



   ๑๘ 

 

ร่วมในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ยังไม่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด  โดยก าหนดช่วงเวลาด าเนินการ
จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 14  พฤษภาคม 2566   แต่หัวข้อการฝึกอบรมของแต่ละวัน อาจมีการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจากอยู่ระหว่างการติดต่อวิทยากรว่าจะว่างวันใดบ้าง  ส าหรับจ านวนผู้เข้าฝึกอบรม ขณะนี้แต่
ละคณะได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเกือบครบทุกคณะแล้ว   
                        ทั้งนี้ อธิการบดีได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า หากได้รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบแล้ว  กรณีจะ
ก าหนดวันที่  1 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเริ่มจัดการฝึกอบรม  อธิการบดีจะช่วยประสานติดต่อขอนัดหมาย
กับเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือขอเชิญให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์  

       (เอกสารแนบอ้างอิง   (ร่าง) ก าหนดการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู  
                                   ตามท่ีคุรุสภาก าหนด)  
ทีป่ระชุม   รับทราบ  
 
เลิกประชุม  เวลา  12.02 น.  
 

 
 
 

 
นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 

ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 
  

 
นางสาวสินี  กะวิ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 
วันพุธที่ 15  มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 09.30-12.05  น. 

ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 
 

วาระ/ประเด็นการน าเสนอ มติที่ประชุม    สรุปผลการด าเนินการ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
วาระที่ 1.1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ    

- ไม่มี -   
วาระที่ 1.2  เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ    

     หลักการในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา   ที่ประชุม   รับทราบ  

    วาระที่ 1.3  เรื่องที่คณะอนุกรรมการแจ้งเพื่อทราบ    
- ไม่มี -   

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   
          พิจารณารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ  
คร้ังที่ 2/2566  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวน 21 หน้า 

มติ   รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการ 
คร้ังที่ 2/2566  โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุม   
สรุปผลการด าเนินงานตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
วิชาการ ยังมีเร่ืองตามมติการประชุมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 เร่ือง  

1. การพิจารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนกัศึกษา
ที่มาขอรับบริการ 

2. การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลง ผลการเรียนรายวชิาทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพื่อชีวิตและอาชีพ ของผูช้ว่ยศาสตราจารย์เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช     

มติ   รับทราบ  โดยมีข้อเสนอแนะให้กองบริการการศึกษาท า
หนังสือติดตามผลการด าเนินการกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และแจ้งผลให้ทราบภายใน 7 วนันบัจากวนัออก
หนังสือแจ้ง 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   
4.1  การพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ   
   4.1.1  การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขา วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ส าหรับนักศึกษาเข้าปี
การศึกษา 2565        

มติ  เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
ในปีการศึกษา 2566 ส าหรับนกัศึกษาเข้าปีการศึกษา 
2565        

ท าบนัทึกแจ้งงานหลักสูตรและแผนการ
เรียน ตามหนังสือที่ กบศ.0141/2566 
ลว 20 มีค.66 



   ๒๐ 
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    4.1.2 การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564   

มติ  เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)ในปีการศกึษา 
2566 ส าหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564      

ท าบนัทึกแจ้งงานหลักสูตรและแผนการเรียน 
ตามหนังสือที่ กบศ.0141/2566 ลว 20 มีค.
66 

วาระที่ 4.2  การพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
หลักสุตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาภาษาไทย ส าหรับ
นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564 

มติ  เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนหลักสุตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขา วิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 2566  ส าหรับ
นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564 

ท าบนัทึกแจ้งงานหลักสูตรและแผนการเรียน 
ตามหนังสือที่ กบศ.0141/2566 ลว 20 มีค.
66 

วาระที่ 4.3 การพิจารณาการขอเปิดวิชาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (5003102)  เป็นวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

มติ   เห็นชอบการขอเปิดวิชาสวนพฤกษศาสตร์ โ รง เรียน 
(5003102)  เป็นวิชาเลือกเสรีส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุ 
ศาสตรบัณฑิต  

ท าบนัทึกแจ้งงานหลักสูตรและแผนการเรียน 
ตามหนังสือที่ กบศ.0141/2566 ลว 20 มีค.
66 

วาระที่  4.4  การพิจารณาการขออนุญาตส่งผลการเรียน
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลัง เวลาที่ก าหนดตาม
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

มติ เห็นชอบการขออนุญาตส่งผลการเรียนนักศึกษาหลักสูตรครุ 
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (เข้าปี 2565) รายวิชา 1001801 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (เข้าปี  
2564) รายวิชา 1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
หลังเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย  โดยขยายเวลา
ให้ส่งผลการเรียนได้ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 รอบเดียว
เท่านั้น   

1)  ท าบนัทึกแจ้งนายทะเบียนตามหนังสือที่  
กบศ. 0142/2566 ลง 20 มีค.66 
 
2) ท าบนัทึกแจ้งคณะ คศ. ตามหนังสือที่ กบศ.
147/2566 ลว 21 มีค.66 
 
 

วาระที่ 4.5  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)   

มติ  ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
จ านวน 1 ราย จากนั้นให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป 

 

วาระที่ 4.6 การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
 

มติ  ให้ความเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
จ านวน 1 ราย จากนั้นให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาต่อไป  

 

 
 



   ๒๑ 
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วาระที่ 4.7  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรับรอง
สมรรถนะ (โดยไม่สะสมหน่วยกิต) 
 

มติ ให้ความเห็นชอบ การเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรับรอง
สมรรถนะ (โดยไม่สะสมหน่วยกติ)  จ านวน  9 หลักสูตรตามเสนอ  
จากนั้นให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ 

 

 วาระที่ 4.8  การพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดหลักสตูร 
ส าหรับหลักสตูรที่จะปรับปรงุปีการศึกษา 2567  

มติ เห็นชอบการจัดท า (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตร ส าหรับ
หลักสูตรที่จะปรับปรุง  ปีการศึกษา2567  ตามเสนอ  

แจ้งงานหลักสูตรและแผนการเรียน ตามหนังสือ
ที่ กบศ.0141/2566 ลว 20 มีค.66 

 วาระที่ 4.9  การพิจารณาการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ (สาย
วิชาการ)  วิทยาลัยน่าน  2 ราย  
 

มติ ให้ความเห็นชอบ การเสนอขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการเพื่อ
ปฏิบัติงานสายวชิาการ ของวิทยาลัยน่าน จ านวน 2 ราย ตามเสนอ 
จากนั้นให้น าเสนอเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาต่อไป   

 

วาระที่ 4.10  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
 

มติ  1. ให้ความเห็นชอบ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วชิาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนดจากนั้น
ให้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการตามล าดบั โดยให้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ที่เปน็
กลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง เรียบร้อยอีกคร้ัง  
      2.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดท า (รา่ง) ประกาศ
มหาวิทยาลยั เพื่อก าหนดคณะหรือหลักสูตรสาขาที่จะเป็นหนว่ย
ร่วมผลิตนักศึกษาสายครูและรูปแบบการผลิตบัณฑิตร่วมกันเพือ่ใช้
ประกอบในการแจ้งให้อาจารยท์ี่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมคร้ังนี้    
     3.  มอบคณบดีคณะที่มีรายชื่ออาจารย์กลุ่มเปา้หมายที่จะต้อง
เข้ารับการอบรม สร้างความเข้าใจสอบถาม และแจ้งยืนยนัรายชื่อผู้
ที่จะเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด 
กรณีผู้ไม่ประสงค์เข้ารับการอบรมให้ท าเร่ืองชี้แจงเหตุผลแจ้งเป็น
ข้อมูลให้คณบดีคณะครุศาสตร์ทราบต่อไป  

 1.  ท าบันทึกแจ้งคณะ คศ. ตามหนังสือที่ กบศ.
147/2566 ลว 21 มีค.66 
2. ท าบันทึกแจ้ง คณะวท/มส/กษ/วจ/วนช 
/รองฯ วช ตามบันทึกที่ กบศ.(ว) 0148/2566 
ลว 21 มีค.66 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องน าเสนอฯ เพ่ือระดมความคิด   
วาระที่ 5.1  การพิจารณาการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วย 
กิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

- -ถอนวาระออกไปก่อน-  

เลิกประชุมเวลา  12.05 น.    



   ๒๒ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


